

คู่มือการจัดทำสำมะโนประชากรประจำปี 2020

สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด LAUSD และผู้ปกครอง

การจัดทำสำมะโนประชากรจะกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด LAUSD อย่างไร

Los Angeles Unified School District (LAUSD) เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัย นักเรียนระบบ K-12 และนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ราว 694,096 คน การนับจำนวนนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้นครของเราได้รับส่วนแบ่งเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในโครงการด้านการศึกษาต่างๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการ Head Start โครงการการศึกษาพิเศษ ทุนตามบรรพที่ 1 ที่มอบให้แก่โรงเรียนในชุมชนที่มีรายได้น้อยและสำหรับค่าอาหารกลางวันในโรงเรียน

ฉันควรตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อใดและอย่างไร

ในช่วงต้นปี 2020 เราจะส่งจดหมายไปที่บ้านคุณเพื่อแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ วันสำมะโนคือวันที่ 1 เมษายน 2020 นอกจากนี้ คุณยังสามารถตอบแบบสำรวจโดยการโทรหาหมายเลขที่โทรฟรี กรอกแบบสำรวจในรูปแบบกระดาษที่เราจะจัดส่งถึงบ้านคุณ ถ้าคุณไม่ได้ตอบแบบสำรวจออนไลน์หรือกำลังรอให้ผู้เก็บข้อมูลสำมะโนประชากรไปเคาะประตูบ้านคุณ ถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน คุณสามารถไปที่ศูนย์สำมะโนประชากรที่มีอยู่เป็นร้อยๆ แห่งตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งนครและเทศมณฑล Los Angeles

ฉันสามารถตอบแบบสำรวจเป็นภาษาแม่ของฉันได้ไหม

สามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ (รวมถึงใช้ตัวเลือกการโทรฟรี) เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีก 12 ภาษา (ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาตากาล็อก ภาษาโปแลนด์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาครีโอลเซดี ภาษาโปรตุเกสและภาษาญี่ปุ่น) จะต้องตอบแบบสำรวจรูปแบบกระดาษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาจะมีกิตานต์ศัพท์และคู่มือให้บริการเป็นภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทั้งหมด 59 ภาษา

ฉันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำมะโนประชากรจากโรงเรียนของบุตรหลานฉันได้หรือไม่

ในปี 2019 LAUSD จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำสำมะโนประชากรให้แก่ครอบครัว โดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ We Are One LA Unified: Standing With Immigrant Families นอกจากนี้ LAUSD จะใส่ข้อมูลหลายภาษาเกี่ยวกับการจัดทำสำมะโนประชากรไว้ในโครงการอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนด้วย

นคร Los Angeles จะจัดหาที่พักเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโครงการ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร หากต้องการขอรับที่พัก โปรดติดต่อฝ่ายดูแลคนพิการได้ที่ DOD.Contact@lacity.org หรือ (213) 202-5668 อย่างน้อยล่วงหน้าห้าวันทำการ